

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ องค์การที่ให้บริการทางด้านนิติบัญญัติแก่สมาชิกวุฒิสภา บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาและประชาชนทั่วไป ผู้เขียนปฏิบัติงานในสำนักกรรมการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานบริการโดยตรง มีประสบการณ์ดี ๆ มากมายที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟัง แต่ประสบการณ์ที่ยังคงติดตรึงใจผู้เขียนมาจนถึงทุกวันนี้ คือ การช่วยประสานงานเรื่องร้องเรียนของนายทหารอากาศท่านหนึ่ง

บ่ายแก่ ๆ วันหนึ่ง ขณะที่ผู้เขียนกำลังนั่งจิบกาแฟกับผู้ร่วมงาน เสียงโทรศัพท์ดังถึเป็นระยะ ๆ ผู้เขียนจึงรีบไปรับโทรศัพท์ ทหารอากาศท่านหนึ่งพูดคุยกับผู้เขียนว่า “ผมมีความทุกข์ใจใหญ่หลวงอยากจะร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการ เอกสารมีหลายหน้า มีความหนามาก ผมขอส่งทางอีเมลล์ให้คุณได้ไหมครับ” ผู้เขียนจึงตอบกลับไปว่า “ไม่ได้หรอกคะ การยื่นเรื่องร้องเรียนจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลายมือชื่อของผู้ร้องนะคะ” ประมาทหนึ่งสัปดาห์หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อน ๆ ในกลุ่มงานเรียกให้ผู้เขียนไปลงรับพัสดุลงทะเบียน เมื่อเปิดเอกสารออกมา ก็พบว่า เป็นเรื่องร้องเรียนของทหารอากาศท่านนั้นมีสาระสำคัญว่าน้องชายของเขาถูกผู้มีอิทธิพลฆ่าตาย และผู้กระทำผิดยังคงลอยนวล ยิ่งไปกว่านั้นผู้กระทำผิดเป็นผู้มีอิทธิพลกฎหมายจึงไม่สามารถเอาผิดเขาได้ ผู้เขียนไม่รอช้ารีบนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะกรรมการทันที โชคดีที่เป็นของนายทหารอากาศผู้นั้น ท่านประธานคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงเรียกผู้ร้องมาชี้แจงทันที ทันทีที่ผู้ร้องได้รับการประสานงานจากผู้เขียน ก็รีบโทรศัพท์มาหาผู้เขียนทันที เพื่อขอคำแนะนำในการชี้แจงแก่คณะกรรมการ ผู้เขียนก็ปฏิบัติตามหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างดี วันประชุมผู้ร้องนำครอบครัวของน้องชายผู้ตายมายังบริเวณหน้าห้องประชุมด้วย ผู้เขียนและเพื่อน ๆ ในกลุ่มงานเห็นภาพดังกล่าวแล้วเป็นที่น่าสลดใจยิ่งนัก ภรรยาผู้ตายสีหน้าเหมือนหมดอาลัยตายอยาก ลูกน้อยของเธอยังไม่ถึงขวบปีร้องไห้เรียกหาพ่ออยู่ตลอด นั้นแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งกระบวนการยุติธรรมไทย ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทั้งหมด รัฐสภาจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนายทหารอากาศท่านนั้นถามผู้เขียนว่า “คุณเรียนกฎหมายทำไมไม่สอบเป็นผู้พิพากษา อัยการ หรือทำงานในบริษัทเอกชนรับเงินเดือนสูง ๆ คุณนี่ช่างเสียสละจริง ๆ ทำงานเพื่อรับใช้สังคม” ผู้เขียนจึงตอบกลับไปว่า “การเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้น หาใช่เพียงแต่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูง หรือได้รับเงินเดือนสูง ๆ เท่านั้น แต่ต้องนำความรู้ทางกฎหมายที่มีมาใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ซึ่งในวงการนิติศาสตร์เรียกนักกฎหมายเหล่านั้นว่า นักนิติศาสตร์ทางเลือก” คุณกันไต้ไม่นานก็ถึงเวลาเปิดการประชุมแล้ว บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ร้องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังจากที่ผู้ร้องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้ต่อโดยประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบสำนวนคดี โชคดีที่ท่านประธานคณะกรรมการเป็นคนมีจิตใจดีและด้วยบารมีของท่านประธานฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของสำนวนคดีรับที่จะไปเร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิด หายที่สุดผู้กระทำความผิดที่มีอิทธิพลก็ถูกจับมาลงโทษตามกฎหมาย นายทหารอากาศผู้นั้นส่งของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมการทุกท่าน มันเป็นโตอาร์และปฏิทินข้างในมีข้อความว่า .. ขอขอบคุณน้ำใจของข้าราชการรัฐสภาที่ช่วยหาความยุติธรรมให้กระผม ตลอดจนการให้บริการของพวกท่านในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกระผม ทำให้ครอบครัวน้องชายกลับมามีความสุขอีกครั้ง~ ทุกวันนี้เรื่องร้องเรียนของนายทหารอากาศผู้นั้นยังติดตรึงใจผู้เขียนเสมอมา ผู้เขียนภูมิใจเหลือเกินที่ได้เป็นนักนิติศาสตร์ทางเลือก และเลือกที่จะรับราชการในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา